

Số: /BC-THCSNHO

Nam Hoa, ngày 21 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO

Thực trạng tình hình an ninh, trật tự trường THCS Nam Hoa

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TRƯỜNG THCS NAM HOA

Trường THCS Nam Hoa là Trường Nam Hoa được thành lập năm 1967, thuộc địa phận xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Diện tích 3610 m². Hiện nay toàn trường có 22 cán bộ, giáo viên, 9 lớp và 332 học sinh. Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh với 17 đảng viên. Chi đoàn giáo viên với đội ngũ 9 đoàn viên giáo viên trẻ, hăng say với công việc giảng dạy và tự học, tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn, nhiệm vụ, đáp ứng với sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới. Tổ chức công đoàn nhà trường với 22 đồng chí, tổ bảo vệ nhà trường có 01 đồng chí bảo vệ.

Trải qua hơn 53 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhiều học sinh tốt nghiệp ra trường tham gia vào tất cả các lĩnh vực trong xã hội, có nhiều học sinh đã trở thành những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Hàng năm kết quả xếp loại đạo đức khá và tốt đều đạt trên 95 %. Tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 100% trở lên. Học sinh giỏi toàn diện 17%; học sinh tiên tiến từ 40 % .Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100 %.

Với những kết quả đã đạt được, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý đến từ Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ANTT LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN TRƯỜNG

Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, nhà trường luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao vai trò quản lý, giám sát của các tổ chức đoàn thể cơ quan đối với mọi hoạt động của đơn vị, vận động cán bộ, công chức, viên chức và học sinh giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường và tại địa phương nơi cư trú.

Hàng năm, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về các vấn đề an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông như: Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, v.v... Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn giao thông... Thường xuyên nhắc nhở, nêu gương cũng như phê bình học sinh còn vi phạm nội quy nhà trường trong các buổi chào cờ đầu tuần; đánh giá thi đua các lớp về tiêu chí thực hiện an ninh trật tự cũng như nội quy của nhà trường đề ra, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm đối với các học sinh vi phạm...

Trường THCS Nam Hoa là một trong những trường có đông giáo viên và học sinh, ý thức học tập và chấp hành nội quy, quy định của học sinh có nhiều thành phần

khác nhau từ học sinh chấp hành tốt quy định của nhà trường đến học sinh chưa thực sự chấp hành tốt quy định của nhà trường và nhiều lý do khác quan, chủ quan khác nên trong trường vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề gây phức tạp về an ninh trật tự.

Về vị trí địa lý: Trường THCS Nam Hoa nằm trên địa phận xã Nam Hoa, huyện Nam Trực. Công trường tiếp giáp với đường liên xã Hoa- Lợi – Hải và đối diện với trường Tiểu học Nam Hoa, nơi có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn vào các khung giờ cao điểm. Vào thời điểm đầu giờ sáng và khi tan học lượng học sinh đổ ra đường cùng một lúc dẫn đến khó khăn cho các phương tiện và người dân lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Một số học sinh còn chưa ý thức đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, dàn hàng ngang, đánh võng trên đường vào các giờ tan học... Một số học sinh cá biệt chưa chuyên tâm học tập, còn gây gỗ, xích mích ảnh hưởng đến văn hóa học đường và an ninh trật tự của địa phương.

Bên cạnh đó, trường đang sở hữu nhiều thiết bị giáo dục có giá trị phục vụ việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh như: máy tính, màn chiếu, máy chiếu... lực lượng bảo vệ còn mỏng nên nguy cơ xảy ra trộm cắp tài sản vẫn có khả năng xảy ra.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Xuất phát từ thực tế trên, Nhà trường kiến nghị: cần có sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị, các ngành chức năng và đặc biệt là lực lượng Công an trong việc tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực trường, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để cán bộ, giáo viên, học sinh yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Đặc biệt trong thời gian tới, cần thiết phải xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự học đường. Thông qua việc xây dựng mô hình tự quản sẽ giúp cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường có ý thức tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, tự giác chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, phòng chống trộm cắp, tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, an ninh mạng... giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn và các vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng trường THCS Nam Hoa đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Nơi nhận:

- Công an huyện Nam Trực;
- UBND xã Nam Hoa
- Chi ủy Chi Bộ trường THCS Nam Hoa;
- Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Công Minh